

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต คณะเทคนิคการแพทย์  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	กลยุทธ์/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ
1	ส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน - การเผยแพร่คู่มือ บุคลากร ที่มีหัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม	- จำนวนบุคลากรใหม่ รับทราบเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	- ร้อยละ 100	1,200	งานบริหาร ทั่วไป	- คณะฯ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร รับทราบกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มีจำนวนบุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของบุคลากรใหม่ทั้งหมด - เผยแพร่คู่มือจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ บุคลากรรับทราบ <a href="https://www.ams.cmu.ac.th/main/web/site/article?id=615">https://www.ams.cmu.ac.th/main/web/site/article?id=615</a>	<input checked="" type="checkbox"/>

ลำดับ ที่	กลยุทธ์/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ
2	สร้างวัฒนธรรมการ ไม่ทุจริต - ประกาศนโยบาย No gift policy	- บุคลากรรับทราบ นโยบาย No gift policy	- ร้อยละ 100	ไม่มี	งานบริหารทั่วไป	คณะฯ ได้ออกประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง นโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุก เทศกาล และทุกโอกาส (No Gift Policy) โดยผู้บริหารได้สื่อสาร ให้บุคลากรรับทราบ ในวันจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรคณะเทคนิค การแพทย์ ประจำปี 2566 และงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งเวียน ประกาศฯ ให้บุคลากรคณะฯ ทุกคนรับทราบ ผ่าน e-document	<input checked="" type="checkbox"/>
	- สร้างความรู้ความ เข้าใจกับ No gift policy ให้กับ บุคลากร	- จำนวนบุคลากรที่ เข้าร่วมรับฟังการ สร้างความรู้ความ เข้าใจ No gift policy	- ร้อยละ 50	ไม่มี	รองคณบดี ด้านบริหารฯ	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมรับฟัง นโยบาย No gift policy ในวัน สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2566 รวมทั้งหมด 186 คน คิดเป็นร้อย ละ 62.42 ของจำนวนบุคลากรคณะฯ	<input checked="" type="checkbox"/>
3	- กำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการ ทุจริตในแผน ควบคุมภายใน	- ปีละ 1 เรื่อง	- ไม่มีประเด็น การทุจริต	11,588 บาท	เลขานุการคณะฯ	ไม่มีประเด็นการทุจริต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะฯ มอบหมายให้สำนักงานคณะฯ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ ประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้มีความ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของคณะฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกี่ยวกับด้าน การเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในการ ดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/>

					<p>ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต ในแผนควบคุมภายในภารกิจด้านการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ระเบียบต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายของโครงการวิจัย</li> <li>2. จัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการจัดส่งค่าปรับห้องสมุด คณะเทคนิคการแพทย์ โดยงานการเงินฯ มีการสอบทานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ระบบการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด</li> </ol> <p>นอกจากนี้ สำนักงานคณะฯ ได้จัดโครงการสำนักงานสัญจร พบคณาจารย์ และนักวิจัยภาควิชาต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ข้อกำหนดพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ และข้อบังคับในการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่พบข้อผิดพลาดบ่อยๆ พร้อมช่องทางกรให้คำปรึกษา มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 152 คน</p>	
--	--	--	--	--	--	--

### ปัญหา/อุปสรรค

- จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากติดภาระกิจ

### ข้อเสนอแนะ

- มอบหมายให้งานบริหารทั่วไป จัดทำคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหัวข้อเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้แก่บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ